

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

ASIAN – จังหวะปิดครึ่งปีชะงักงัน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาจั่วหัว...

จริงๆ วันนี้ ก็จะมาเกริ่นๆ ให้กันอยู่แล้วล่ะว่า ตลาด น่าจะต้องอยู่ยังไง ถึงจะเข้าเงื่อนไขทางขึ้นหรือจะลง ซึ่งฉบับที่แล้ว ก็ได้คิดถึงการจะทำปิดครึ่งปีอะไรเลยนะ ฟังจะได้ยิน ก็ตอนวันอาทิตย์ ก่อนเข้ารายการออนไลน์ของทันหุ้น และก็คุยในรายการกับผู้ดำเนินรายการไปบ้างเล็กๆ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ด้วยเงื่อนไขหลักๆ ยังคงอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละ ไม่ว่าจะตีปิดครึ่งปี หรือไม่ก็ตีตาม การจะเป็นรูปแบบของคลื่นขาขึ้น หรือ แนวโน้มจะเล่นทางขึ้นยาวๆ ในครึ่งปีหลังให้ได้ก่อนนั้น ก็ต้องระดับ 1450 นั้นแหละครับ ต้องผ่านให้ได้ก่อนในระยะต่อจากนี้... คำว่า "ให้ต่อก่อน" คือ อะไรละ ก็คือ ต้องก่อน ที่จะลงมาต่ำกว่า 1300 นั้นแหละครับ หรือ เอาจริงๆ ให้ตรงๆ ก็คือ ถ้าหลุด 1300 และ หลุด 1250 ก่อน โอกาสลงรอบใหญ่ๆ จะมากกว่าที่จะเห็นการขึ้นระลอกใหญ่ๆ นะครับ... ซึ่งจะไป ก็อาจจะดูกว้างๆ หรือ มันจะยังดูแล้ว ห่างจากจุดที่อยู่ตอนนี้ เป็นร้อยๆ จุดเลยเชียวนะ แต่ก็อย่าลืมนะครับ ยุคนี้ SET Index จะมี ขึ้นหรือลง ได้วันละ 50-60 จุด ได้สบายๆ นั้นแปลว่า ลงหนักๆ ซักสองสามวัน ก็รู้หน้าเห็นหลังกันได้เลย เอาเป็นว่า มาดูแล้วเฝ้ากันดีกว่าว่าจะออกทางไหนได้ก่อนกัน โดยต้องดูกันสิ้นเดือนนี้แหละ นั่นก็คือ วันนี้ แกรมเป็นวันที่ใครๆ ก็คาดหวังในการทำปิดด้วยนี้แหละ... จะทำอะไรยังไงก็ตาม ถ้าจะลุ้นในทางดีในเดือน กรกฎาคม ได้ต่อไปนั้น วันนี้ ต้องปิด 1360 หรือสูงกว่าได้ยิ่งดี หากปิดต่ำกว่านี้ หรือ ยิ่งไม่เกิน 1350 ด้วยแล้วนั้น ความน่าจะเป็นของตลาดในเดือนสองเดือนข้างหน้า บอกได้เลยครับว่า หนักใจไม่น้อยแน่ๆ

ดูตามเกม...

ก็ถ้าจะมีเกมปิดครึ่งปีกับเข้าด้วย ก็ไม่ต่างกัน แต่ด้วยรูปแบบโครงสร้างแบบนี้ เปิดมาก็ผล่อๆ อาจจะต้องมีไล่ตามน้ำหนักบ้างแหละ... แต่ถ้าจะไล่กันแรงๆ จนถึงซิลิ่ง ก็แบ่งๆ ขยับบ้างก็ดี

- แนวรับ : ... 7.25-7.00 หรือ เปิดข้าม 7.30 ก็ยังน่าตาม
- เป้าหมาย : ... ระยะสั้นมี 7.5 และ 8.0 (ยาวๆ 11.0-11.5)

Price Chart...(ASIAN)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น ASIAN... ด้วยรูปแบบแนวโน้มของขาขึ้น แลพค่าสัญญาณที่เป็นมาก่อนหน้านี้ คาดว่า ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องจะทำปิดครึ่งปีอะไรกับเข้าหนักหรือรูปแบบการขึ้นแบบต่อเนื่อง แล้วมาพักตัว และถ้าจะไปแบบ Pattern ที่เห็นอยู่นั้นนั้น ก็อาจจะต้องมองว่า ของดี อาจจะมีอยู่ในตัวมากกว่า ไม่เห็นจะต้องพึ่ง ปิดครึ่งปีแล้วถ้าเราจะว่ากันด้วยโครงสร้างราคา หรือ Pattern นี้ เป้าหมายของการขึ้น จะอยู่ในระดับ 11.0-11.5 โน่น และการจะเปิดขึ้นแรงๆ ก่อนเลยนั้น ไม่ว่าจะเปิดข้าม 7.30 หรือ เปิด 7.40 แล้ววิ่งต่อเลยนั้น บางครั้ง เราอาจจะต้องไล่ตามเสียด้วยซ้ำ... ไม่แต่ใจว่าจะเปิดในช่วงราคา 7.00-7.25 ให้หรือไม่ ถ้าจะเปิดแบบนี้มาให้ก็ดี

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้ลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน